

Số: 885 /SGDĐT-VP

Đắk Lắk, ngày 28 tháng 7 năm 2012

V/v thực hiện BHYT học sinh  
sinh viên năm học 2012-2013

Kính gửi:

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã Buôn Hồ và thành phố Buôn Ma Thuột;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

Qua hơn ba năm thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên (HSSV) theo quy định mới của Luật bảo hiểm y tế và Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 của Chính phủ, công tác BHYT HSSV tại tỉnh Đắk Lắk đã được triển khai thực hiện và đạt được kết quả đáng kể, một số đơn vị có tỷ lệ HSSV tham gia BHYT cao như: thành phố Buôn Ma Thuột, huyện Krông Năng, Lắk, Krông Búk, Buôn Đôn, Ea Súp ... Quỹ BHYT HSSV ngày càng phát huy hiệu quả, giúp cho rất nhiều HSSV giải quyết được khó khăn về tài chính khi cần khám chữa bệnh, đặc biệt là những bệnh có chi phí lớn. Ngoài ra, hàng năm quỹ BHYT HSSV còn trích kinh phí y tế trường học để lại tại các trường để phục vụ cho công tác chăm sóc sức khoẻ, làm tốt công tác phòng ngừa các bệnh học đường và hỗ trợ đặc lực cho công tác giáo dục sức khoẻ cho HSSV.

Tuy vậy, tỷ lệ HSSV ở một số đơn vị tham gia BHYT còn thấp, đến nay toàn tỉnh mới chỉ có 170.310 HSSV tham gia, đạt gần 77% tổng số học sinh thuộc diện tham gia BHYT, trong đó có một số đơn vị huyện số học sinh tham gia BHYT đạt thấp như: Krông Bông, Cư M'gar, Krông Ana, Ea Kar...; một số phụ huynh, HSSV chờ đến khi đau ốm mới xin mua thẻ BHYT, gây không ít khó khăn cho nhà trường và cơ quan BHXH trong việc thực hiện và làm ảnh hưởng ít nhiều đến hoạt động của y tế trường học trong việc chăm sóc, giáo dục, bảo vệ sức khoẻ cho HSSV trong tình hình mới.

Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt chính sách BHYT trên địa bàn tỉnh theo các quy định mới ban hành của Luật BHYT và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tại Công văn số 4762/UBND-VHXXH ngày 20/9/2011; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt công tác BHYT HSSV năm học 2012-2013 như sau:

1. Theo quy định của Luật BHYT, kể từ năm 2010, HSSV thuộc đối tượng tham gia BHYT bắt buộc, vì vậy cần tiếp tục triển khai thực hiện công tác BHYT đến từng trường, lớp, từng HSSV trên địa bàn quản lý, thông báo số tiền đóng

BHYT ngay từ đầu năm học. Chú trọng công tác tuyên truyền về Luật BHYT và mục đích ý nghĩa, lợi ích, tính ưu việt, tính nhân đạo và cộng đồng chia sẻ của chính sách BHYT để giáo viên, phụ huynh và các em học sinh hiểu, đảm bảo 100% HSSV tham gia BHYT.

2. Phối hợp với cơ quan BHXH để ấn định thời gian thu tiền, lập danh sách, in và cấp phát thẻ BHYT cho HSSV kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho HSSV khi đi khám, chữa bệnh nhất là khám, chữa bệnh tại tỉnh ngoài và tuyến Trung ương.

3. Quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí thực hiện công tác y tế trường học được để lại từ quỹ khám, chữa bệnh BHYT HSSV (kể cả số học sinh, sinh viên tham gia BHYT theo đối tượng khác như hộ nghèo, dân tộc, thân nhân sỹ quan ...) theo quy định tại Thông tư số 14/2007/TT-BTC ngày 8/3/2007 của Bộ Tài chính, trong đó ưu tiên cho việc trang bị dụng cụ y tế và bố trí cán bộ y tế để tổ chức tốt việc chăm sóc sức khỏe cho HSSV ngay tại trường học cũng như các biện pháp tuyên truyền giáo dục sức khỏe để HSSV có nhận thức đúng và chủ động tham gia phòng chống bệnh, tật trong nhà trường và cộng đồng.

4. Thường xuyên báo cáo tiến độ thực hiện BHYT HSSV của các đơn vị với cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, Sở Giáo dục và Đào tạo để có hướng chỉ đạo kịp thời. Kết thúc học kỳ I, tổ chức sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm để tiếp tục triển khai trong học kỳ II. Kết thúc năm học, căn cứ vào kết quả đạt được đề xuất khen thưởng những tập thể, các nhân có thành tích trong công tác triển khai thực hiện BHYT HSSV.

Đề nghị Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội trên địa bàn để triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, kịp thời phản ảnh về Sở Giáo dục và Đào tạo ( Văn phòng Sở) để được xem xét, giải quyết.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bảo hiểm xã hội tỉnh (để phối hợp);
- Lưu VT, VP.

GIÁM ĐỐC



Phạm Hồng